

<b>การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์</b>	
ผู้ชี้แจง	ชื่อ สกุล นายพิษณุ ตูลยวณิชย์ ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
ประเด็นปัญหา	มีผู้ขอความช่วยเหลือผ่าน APP DLD ๔.๐ ดังนี้ รบกวนประสานปศจ.นครสวรรค์ด่วนด้วยค่ะให้ประสานชี้แจง คุณเพลินพิศ ศรีภาพ นายกเทศมนตรีตำบล ๐๘๑ ๘๘๗๐ ๓๔๓ ปล่อยให้สาธารณสุขจับหมาไปทิ้งขยะ หรือไม่ก็เอามายัดเยียดให้ประชาชนคนรักสัตว์จนไม่มีที่จะไว้แล้วอ้างอย่างเดียวย่าง ไม่มีดูแลหมา ถ้างบไม่มีก็ไม่ต้องจับหมาและประสานกับปศุสัตว์จังหวัดจัดทำ โครงการทำหมันร่วมกับอาสาประชาชนหรือจับเฉพาะหมาที่มีปัญหาเท่านั้นตาม นโยบายที่ตกลงกัน แล้วมอบให้อาสาประชาชนช่วยหาบ้านอุปการะ หากยังปรากฏ ว่ายังไม่ปล่อยปลละเลยให้มีการแอบจับหมาไปทิ้งบ่อขยะอีก กองสวัสดิภาพสัตว์ จะต้องพร้อมดำเนินคดีนะคะ
ข้อเท็จจริง	มูลเหตุเกิดจากมีประชาชนในเขตเทศบาลตำบลตาคีถูกสุนัขไม่มีเจ้าของกัดทำร้าย จึงแจ้งเทศบาลฯให้ส่งเจ้าหน้าที่ไปจับสุนัข เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขของเทศบาลได้ ไปดำเนินการจับสุนัขไปปล่อยในพื้นที่ทิ้งขยะ เนื่องจากไม่มีสถานสงเคราะห์รับเลี้ยง ดู ผู้ร้องไม่ชอบใจและเห็นว่าเป็นการจับสัตว์ไปปล่อยที่อื่นโดยไม่มีคนเลี้ยงดูให้ อาหาร
การดำเนินงาน	สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ได้ดำเนินการ ดังนี้ <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ประสานกับนายกเทศบาลตำบลตาคี ทราบว่ามีการดำเนินงานดังกล่าวจริง เนื่องจากเทศบาลฯได้รับการร้องทุกข์จากผู้ถูกสุนัขไม่มีเจ้าของกัดทำร้าย ได้รับบาดเจ็บ จึงให้เจ้าหน้าที่เทศบาลไปจับสุนัขไปปล่อยบริเวณบ่อขยะ (ของอบต.หัวหวาย) เนื่องจากไม่มีสถานสงเคราะห์สัตว์</li> <li>๒. ประสานกับคุณสุนิสา ผู้ร้องขอความช่วยเหลือ ได้รับแจ้งว่าผู้ร้องได้โทรศัพท์ พูดคุยกับนายกเทศมนตรีตาคีแล้ว และเห็นว่าเทศบาลฯไม่ควรจับย้ายสุนัข จากสถานที่เดิมไปปล่อยสถานที่ใหม่ซึ่งอาจไม่มีผู้เลี้ยงดูให้อาหารเหมือนที่ เดิม เทศบาลฯควรใช้มาตรการทำหมัน ฉีดวัคซีน และหาผู้อุปการะ</li> <li>๓. ส่งทีมงานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ไป ประสานงานกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลตาคี และ เข้าสำรวจข้อเท็จจริงร่วมกับนายสัตวแพทย์ประวิทย์ ฤทธิ์เอี่ยม นายสัตวแพทย์ประจำกองฯ พร้อมทั้งออกสำรวจพื้นที่บ่อขยะซึ่งเป็นบ่อขยะ ของอบต.หัวหวาย พบว่ามีสุนัขจรจัดอยู่อาศัยจำนวนหนึ่ง จึงประสานกับ นางสุวรรณณี ดวงประชุม (บ้านเลขที่ ๒/๔ ถนนมณฑา ตำบลตาคี อำเภอ ตาคี ผู้รักและรับเลี้ยงสุนัขร่วม ๔๐ ตัว) เพื่อรับสุนัขดังกล่าวไปอุปการะ เลี้ยงดู พร้อมทั้งนัดหมายให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ไปช่วยทำหมัน ฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป</li> </ol>
ช่องทางการ เผยแพร่	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เว็บไซต์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์</li> <li>๒. คุณสุนิสา</li> <li>๓. รายงานกรมปศุสัตว์</li> </ol>